

Câu hỏi giúp học sinh chọn ngành, chọn nghề

Trước ngưỡng cửa cuộc đời, học sinh lớp 12 luôn cần sự đồng hành của cha mẹ, thầy cô, nhà trường. Thời điểm này, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp đang được các trường THPT phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai với nhiều hình thức.

Rộn ràng ngày hội tư vấn

Chương trình tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ lâu đã trở thành hoạt động thường niên, mang nghĩa ý nghĩa do Báo Thái Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện. Hoạt động này đã góp phần thay đổi nhận thức về vấn đề học tập, nghề nghiệp của học sinh và phụ huynh; từng bước cụ thể hóa phân luồng đào tạo và đào tạo nghề cho học sinh sau THCS của tỉnh. Trong chương trình năm nay, hàng chục lượt câu hỏi sát với thực tế bao trùm nhiều lĩnh vực ngành nghề, trường đào tạo cùng những khía cạnh trong khối nghiệp đã được đề cập, khai thác trực tiếp tại buổi tư vấn. Ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Câu hỏi của học sinh gửi về chương trình khá hay, ngoài những câu hỏi liên quan đến điểm mới của kỳ thi, những lưu ý quan trọng trong kỳ thi cũng xuất hiện các câu hỏi liên quan đến ngành, nghề đào tạo, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển cũng như vấn đề "đầu ra" khi các em tốt nghiệp đại học. Điều này cho thấy hiệu quả thực tế của chương trình tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp do Báo Thái Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nói riêng và các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp nói chung.

Em Nguyễn Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Mê Linh chia sẻ: Theo dõi chương trình, em đã tháo gỡ được khá nhiều thắc mắc trong việc chọn trường, chọn nghề cho tương lai. Sau buổi tư vấn này, chúng em có thêm kiến thức, cơ sở để lựa chọn con đường đi một cách đúng đắn nhất. Vừa qua, tại Trường THPT Tiên Hưng, Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2023. Cùng tham gia hoạt động trên có các trường: Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội; Đại học Trần Quốc Tuấn; Học viện Phòng không - Không quân và học sinh lớp 12 của các Trường THPT: Tiên Hưng, Bắc Đông Quan, Nam Đông Quan, Đông Quan, Mê Linh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đông Hưng. Tại buổi tư vấn, các trường đại học, học viện đã khái quát truyền thống lịch sử và những cống hiến của quân đội nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, giới thiệu phương thức, chỉ tiêu, đối tượng, khu vực, tiêu chuẩn tuyển sinh (bao gồm văn hóa, sức khỏe, chính trị, đạo đức, độ tuổi); tổ chức xét tuyển vào các học viện, trường quân đội; thủ tục đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển; quyền lợi, nghĩa vụ của thí sinh trúng tuyển... Hoạt động đã thu hút

nhiều học sinh quan tâm đến đầu vào đào tạo đại học quân sự bởi đây là môi trường tốt để tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành. Qua đó, học sinh hiểu hơn về công tác tuyển sinh quân sự, từ đó xác định, lựa chọn đúng trường để đăng ký dự thi tuyển sinh năm 2023.

Những lựa chọn mới

Thực tế tại Trường THPT Mê Linh cách đây 3 - 4 năm, trước khi có dịch Covid-19, một số học sinh lớp 12 sau khi tốt nghiệp THPT lựa chọn con đường du học, xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc một số nước châu Âu... Nhưng giờ đây, việc lựa chọn đi nước ngoài gần như rất ít. Các em đã có những lựa chọn mới, như chọn trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề vì phù hợp với trình độ cũng như nhu cầu việc làm trong tỉnh. Với học sinh lớp chọn, các em vẫn lựa chọn đi vào những trường top đầu thuộc khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, điện tử, cơ khí... Thấy giáo Dương Thế Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Mê Linh cho biết: Để chọn được ngành học thật sự phù hợp, các em trước hết phải có đam mê đồng thời phải tìm hiểu về thị trường lao động. Để hoạt động tư vấn, hướng nghiệp đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, nhà trường yêu cầu các thầy cô giáo tổ chức lồng ghép vào các tiết học, chào cờ đầu tuần và các hoạt động ngoại khóa.



Học sinh hào hứng giao lưu, đặt câu hỏi trong chương trình tư vấn mùa thi.

Các học viện, nhà trường trong quân đội tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh.

Phụ nữ hợp sức xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Nhằm khuyến khích phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể (KTĐT) do phụ nữ quản lý. Đến nay, các mô hình đều phát huy hiệu quả. Thay đổi cách nghĩ, cách làm Thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2019 với 49 thành viên, vượt qua nhiều khó khăn, hiện HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh (Đông Hưng) có gần 70 thành viên, hoạt động ngày càng ổn định, mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong HTX có 14 chị trực tiếp tham gia thu gom rác. Bà Bùi Thị Niềm, thành viên HTX cho biết: Mỗi tuần tổ thu gom rác thải của HTX thu rác 2 buổi vào thứ năm và chủ nhật. Ngoài những ngày thu rác hay thực hiện các công việc khác của HTX, chúng tôi cũng trồng trọt, chăn nuôi để có thêm thu nhập. Niềm vui của chúng tôi sau mỗi buổi thu gom rác là thấy đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, bà con phấn khởi, ủng hộ.

Năm 2017, chị Đặng Thị Hằng Hạnh, thôn Thống Nhất, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) tham thủ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã thành lập tổ hợp tác may gia công. Chị Hạnh cho biết: Tôi thành lập tổ hợp tác này với mục đích vừa thêm thu nhập cho gia đình và các thành viên vừa giúp đỡ những chị em cơ nhỡ, khó khăn, con nhỏ không đi làm công ty được. Khi vào tổ hợp tác tất cả thành viên và người tham gia sản xuất cùng nhau phấn đấu, tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao đến tay khách hàng. Bởi vậy, dù mấy năm qua ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các đơn hàng của tổ không bị ảnh hưởng nhiều, thu nhập vẫn bảo đảm cho thành viên và cộng nhân. Còn tại xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình), dưới sự hỗ trợ của các cấp hội đã có 2 tổ hợp tác của phụ nữ được thành lập. Từ chỗ manh mún, nhỏ lẻ, sau khi tham gia vào các tổ hợp tác, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập của hội viên được nâng lên, quan trọng hơn là chị

em đã cùng đoàn kết, chia sẻ vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu. Chị Trần Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Đông cho biết: Hội đã lựa chọn những ngành nghề, lĩnh vực để thành lập tổ hợp tác làm sao có thể thu hút đồng chị em tham gia. Hiện xã có 2 tổ hợp tác may gia công và đan ghế nhựa, chị em vừa có thể mang nguyên liệu về nhà, tranh thủ mọi thời gian, huy động các thành viên trong gia đình cùng làm để có thêm thu nhập. Phát triển KTĐT do phụ nữ làm chủ đang là một trong những hướng đi vững chắc mà các cấp hội phụ nữ triển khai. Theo rà soát của Hội LHPN tỉnh, toàn tỉnh có 47 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã do phụ nữ quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: rau màu, may mặc, chăn nuôi, chế biến nông sản, dược liệu... Theo thành viên của các mô hình KTĐT, trước khi vào HTX, tổ hợp tác, mô hình kinh tế của chị em đều nhỏ lẻ, vốn ít, gặp nhiều khó khăn trong mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường, tiêu thụ

sản phẩm. Khi tham gia liên kết sản xuất là bước ngoặt lớn để chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm. Các cấp hội đồng hành cùng chị em trong hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm...

Nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả

Bà Phạm Thị Chiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh cho biết: Cái được lớn nhất khi thành lập mô hình KTĐT do phụ nữ quản lý là tổ chức hội đã thể hiện được thế mạnh của mình trong việc tập hợp, thu hút chị em. Khi triển khai các phong trào, hoạt động qua mô hình KTĐT cũng thuận lợi hơn do bộ phận quản lý, thành viên của các mô hình chủ yếu là cán bộ hội, hội viên nông cốt. Tuy nhiên, việc phát triển mô hình KTĐT còn nhiều khó khăn, tôi mong các cấp hội sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyên môn để chị em có thêm kỹ năng quản lý tài chính, quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển mô hình KTĐT trong thời kỳ mới. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hội LHPN tỉnh xác định việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bền vững, nhất là việc chị em liên kết để tham gia phát triển KTĐT là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hội LHPN tỉnh

TIỀN HẢI

Thực hiện tốt công tác tôn giáo



Lãnh đạo xã Nam Chính (Tiền Hải) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân.

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Tiền Hải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Giáo xứ Hữu Vi, xã Nam Chính hiện có gần 400 hộ với khoảng 2.000 nhân khẩu. Ông Trần Xuân Tuynh, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ cho biết: Giáo xứ luôn hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Vào các ngày lễ trọng, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đều đến thăm, chúc mừng, tạo sự gắn bó với đồng bào có đạo. Các thành viên trong giáo xứ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành xây dựng các công trình trong khuôn viên nhà thờ, chúng tôi đều báo cáo với cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Năm 2022 là năm thứ 5 liên tiếp giáo xứ được công nhận là "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu".

Theo đồng chí Dương Khánh Doanh, Bí thư Đảng ủy xã: Nam Chính hiện có 2 giáo xứ, 3 giáo họ với số lượng người theo đạo Công giáo chiếm 50% dân số. Ngoài ra, trên địa bàn còn có chùa Chính Giác với số lượng tín đồ Phật tử khá đông. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, tôn giáo vào các buổi sinh hoạt của tổ chức đảng. Quan tâm giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến công tác tôn giáo cũng như tâm tư, nguyện vọng hợp pháp,

góp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đăng ký chương trình tốt công tác tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhìn chung, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời đẹp đạo". Nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn huyện có 52 chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia đại biểu HĐND huyện, HĐND xã, 1 lĩnh vực là đại biểu HĐND tỉnh. 5 năm qua, toàn huyện kết nạp 8 đảng viên là người có đạo. Bên cạnh đó, việc chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhất là vùng đồng bào các tôn giáo được thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các tôn giáo vào Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Cũng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc về tôn giáo cũng được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm và đã giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng nguyện vọng của tín đồ, chức sắc các tôn giáo, giữ gìn được an ninh tôn giáo ở địa phương.

ĐẠO QUYN



Thành viên tổ hợp tác may gia công xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) làm việc tại xưởng may.

tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" đã được khởi động vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Được tiếp sức, các mô hình KTĐT tiếp tục giúp chị em hình thành tư duy, năng động, sáng tạo hơn trong quá trình vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

KUÂN PHƯƠNG